



ปีที่ 56 ฉบับที่ 17450 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2548

เปิดบริการช่วยเหลือหลานผ่านเน็ต-กล่องวงจรปิด

บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดทดลองให้บริการระบบ e-Nursery ครั้งแรกที่ศูนย์พัฒนาการเด็กของสหภาพพนักงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอทีซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับเทคโนโลยีด้านกล้องดิจิทัล เพื่อให้ผู้ปกครองชมภาพบุตรหลานผ่านทางเว็บไซต์ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ คาดจะเป็นธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต

นายองอาจ ผู้กฤตยาคามิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เปิดเผยว่า ระบบ e-Nursery ที่ทำการทดลอง เน้นการดูแลบุตรหลานของพนักงานก่อนวัยเข้าเรียน เพื่อสร้างความไว้วางใจและมั่นใจในความเป็นอยู่ของบุตรหลานให้กับผู้ปกครอง เป็นการนำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเอ็ดไอเอสแอลของทีโอที เชื่อมโยงเข้ากับเทคโนโลยีกล่องวงจรปิดของบริษัทเอส-วัน เทคโนโลยี จำกัด ผู้ปกครองมีระบบรักษาความปลอดภัย Username และ Password ในการ Login เข้าสู่ระบบ ซึ่งทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ บันทึกภาพได้นาน ภาพคมชัด และต้นทุนต่ำ

ทั้งนี้ ระบบ e-Nursery เป็นระบบที่มีการพัฒนานำมาใช้เพื่อสร้างความไว้วางใจ และความมั่นใจสำหรับผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นสถานรับดูแลเด็ก หรือเนอร์สเซอรี่ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนนานาชาติ หรือโรงพยาบาล.

กรุงเทพธุรกิจ

ทีโอทีเปิดบริการใหม่ E-Nursery ผ่านอินเทอร์เน็ต

12 กันยายน 2548 11:16 น.

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดทดลองให้บริการระบบ e-Nursery ครั้งแรกที่ศูนย์พัฒนาการเด็กของสหภาพพนักงานรัฐวิสาหกิจ

บมจ.ทีโอที ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กับเทคโนโลยีด้านกล้องดิจิทัล เพื่อให้ผู้ปกครองชมภาพบุตรหลานผ่านทางเว็บไซต์โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ คาดจะเป็นธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต

นายองอาจ ผู้กฤตยาคามิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที เปิดเผยว่า ระบบ e-Nursery ที่ทำการทดลอง เน้นการดูแลบุตรหลานของพนักงานก่อนวัยเข้าเรียน เพื่อสร้างความไว้วางใจ และมั่นใจในความเป็นอยู่ของบุตรหลานให้กับผู้ปกครอง เป็นการนำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเอ็ดไอเอสแอลของทีโอที เชื่อมโยงเข้ากับเทคโนโลยีกล่องวงจรปิดของ บริษัท เอส-วัน เทคโนโลยี จำกัด ผู้ปกครองมีระบบรักษาความปลอดภัย Username และ Password ในการ Login เข้าสู่ระบบ ซึ่งทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ บันทึกภาพได้นาน ภาพคมชัด และต้นทุนต่ำ

ทั้งนี้ ระบบ e-Nursery เป็นระบบที่มีการพัฒนานำมาใช้เพื่อสร้างความไว้วางใจ และความมั่นใจสำหรับผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นสถานรับดูแลเด็ก หรือ เนอร์สเซอรี่ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนนานาชาติ หรือโรงพยาบาล

นอกจากนี้ ยังเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ต้องการให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อว่าในอนาคตระบบ e-Nursery จะได้รับความนิยมนำไปพัฒนาใช้สำหรับธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะนำประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุข โดย บมจ.ทีโอที มีความพร้อมที่จะรองรับทั้งในด้านของโครงข่ายที่ครอบคลุมและหลากหลาย.



16-09-2005

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยนายองอาจ ผู้กฤตยาคามี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เผยถึงการเปิดทดลองให้บริการระบบ e-Nursery การดูแลบุตรหลานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีกล้องดิจิทัล ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองชมลูกผ่านเว็บไซต์ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ โดยนำร่องครั้งแรกที่ศูนย์พัฒนาการเด็กของสหภาพพนักงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. ทีโอที

บริการ e-Nursery ครั้งนี้ เน้นการดูแลบุตรหลานของพนักงานก่อนวัยเข้าเรียน เพื่อสร้างความไว้วางใจ และมั่นใจในความเป็นอยู่ของบุตรหลานให้กับผู้ปกครอง เป็นการนำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเอ็ดไอเอสแอลของทีโอที เชื่อมโยงเข้ากับเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดของ**บริษัท เอส-วัน เทคโนโลยี จำกัด** มีระบบรักษาความปลอดภัยที่จะใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ ซึ่งทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ บันทึกภาพได้นาน ภาพคมชัด และต้นทุนต่ำ เหมาะกับสถานรับดูแลเด็ก หรือเนอสเซอรี่ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนนานาชาติ หรือโรงพยาบาล รวมถึงในอนาคตระบบ e-Nursery จะได้รับความนิยมนำไปพัฒนาใช้สำหรับธุรกิจต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป

--- จบข่าว ---

สนใจ ระบบ e-Nursery กรุณาติดต่อ
บริษัท เอส-วัน เทคโนโลยี จำกัด
โทร. 02-991-6962
Hotline: 06-789-7434
Email: info@sone.co.th
www.sone.co.th